

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố,**  
**kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2024**

-----

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 25/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2023 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, song còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Cùng với các cơ quan nội chính, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tích cực, chủ động đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng khởi tố, bắt giữ oan, sai, tòa án tuyên không phạm tội; các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành kịp thời, đúng pháp luật. Chủ động phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp, chú trọng làm rõ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm và áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là cho định hướng đường lối giải quyết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến an ninh nông thôn, các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của ngành kiểm sát tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ; chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có mặt còn hạn chế, trong một số vụ án, vụ việc; việc giải quyết một số vụ án về tham nhũng, kinh tế còn kéo dài, phải trả hồ sơ bổ sung điều tra nhiều lần. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử trong một số vụ án hình sự, kiểm sát giải quyết, xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình chưa phát hiện sai sót của cơ quan điều tra, của Tòa án nhân dân nên vẫn còn một số bản án bị hủy, sửa. Một số cán bộ, kiểm sát viên chưa đáp ứng được yêu cầu của một số công việc phức tạp trong điều kiện một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng về số lượng, phức tạp về tính chất, phương thức, thủ đoạn.

Để nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2024 thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị tinh trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, công tác nội chính, phòng, chống tội phạm tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 18/12/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

## **2. Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh**

2.1. Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục quán triệt phương châm công tác của Ngành: *“Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”*, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp; đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, cải cách tư pháp; phòng,

chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nguyên tắc, nội dung, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo xây dựng, thể chế hóa, thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự; chủ động đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự. Chủ động phối hợp với cơ quan điều tra nhằm kiểm sát chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định trong việc thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là nguồn tin do công an cấp xã thụ lý giải quyết. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, các vụ trọng án phức tạp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu băng, nhóm, tín dụng đen và tội phạm xâm hại trẻ em được cấp uỷ, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tình theo dõi, chỉ đạo; các vụ án có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc có khiếu kiện kéo dài.

- Đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng các hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự. Kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp cùng cấp để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, góp phần chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan tư pháp bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, hạn chế thấp nhất các trường hợp bản án, quyết định bị sửa, hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân nhưng không phát hiện kịp thời để kháng nghị.

- Đổi mới, nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại ngay từ giai đoạn thụ lý của Tòa án nhân dân, chủ động thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của

ngành theo đúng các quy định của pháp luật. Kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định tố tụng và bản án, quyết định của Tòa án, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được phát hiện để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục kịp thời. Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xác minh điều kiện thi hành án dân sự và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án về quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài, tài sản trong vụ án tham nhũng, kinh tế. Nâng cao chất lượng và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tăng cường trực tiếp kiểm sát tại các cơ quan tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Ngành; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đổi mới hệ thống công nghệ thông tin theo yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tiếp tục khai thác, sử dụng các phần mềm quản lý nghiệp vụ và phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp.

- Tích cực phối hợp với các cơ quan tiên hành tố tụng phát hiện, điều tra, xử lý có hiệu quả tội phạm về chức vụ, tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nghiêm trị kẻ chủ mưu cầm đầu, khoan hồng với những người ăn năn, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề dư luận xã hội bức xúc, những vấn đề nổi cộm. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, hạn chế án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; kiểm sát chặt chẽ các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ theo quy định của pháp luật.

- Qua công tác kiểm sát chú trọng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm, những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các biện pháp, giải pháp khắc phục, phòng ngừa; đặc biệt là trong các vụ án liên quan đến an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, quyền sử dụng đất, các vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động,...do luôn tiềm ẩn vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng cũng như các doanh nghiệp trong thực hiện quy định của pháp luật chuyên ngành. Quan tâm bảo vệ quyền con người thông qua công tác kiểm sát giam giữ, thi hành án hình sự, bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, bắt buộc chữa bệnh và thi hành án hình sự đúng pháp luật; kịp thời phát hiện và ban hành kháng nghị, kiến nghị để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp trong lĩnh vực này.

2.2. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình vi phạm, tội phạm; nhận diện sớm, chính xác các vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, xử lý tốt các điểm “nóng”, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức đoàn thể tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành; trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

2.3. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc giám sát một số hoạt động về tư pháp và các Quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trong tỉnh. Chủ động tham mưu, đề xuất đưa một số vụ án liên quan đến an ninh nông thôn, các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, chức vụ phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo hoặc ủy quyền Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết.

2.4. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trong tình hình mới và Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ, đảm bảo tổ chức bộ máy hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ Kiểm sát viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp kiểm sát, xây dựng Đảng bộ, chi bộ Đảng, các tổ chức đoàn thể trong ngành Kiểm sát trong sạch vững mạnh.

3. Các Ban đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường vụ huyện ủy, thị

ủy, thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, đầu tư, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội; chấn chỉnh công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời ngăn ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến an ninh nông thôn, kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, chức vụ. Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án còn tồn đọng kéo dài ở địa phương; thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả công tác phối hợp của các ngành nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư TW, (đề b/c)
- Ban Nội chính Trung ương,
- BCS Đảng VKSND tối cao,
- Các Ban đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng,
- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH,
- Các sở, ngành,
- BTV huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐUTT TU,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- LĐVP TU, TKBT TU,
- Lưu VPTU, CV<sup>Th</sup>.



**Nguyễn Hữu Nghĩa**